

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชานน อ่อนทองกลาง	ประธานสภาเทศบาล	ชานน อ่อนทองกลาง	
๒	นางรำพึง วงศ์สันติราษฎร์	รองประธานสภาเทศบาล	รำพึง วงศ์สันติราษฎร์	
๓	นายแดง ศรีนอก	สมาชิกสภาเทศบาล	แดง ศรีนอก	
๔	นางสุพิน แรมกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล	สุพิน แรมกลาง	
๕	นายประจวบ สมัยกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล	ประจวบ สมัยกลาง	
๖	นายดำรงศักดิ์ กันนิดา	สมาชิกสภาเทศบาล	ดำรงศักดิ์ กันนิดา	
๗	นายระเปียบ หวังคุ้มกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล	ระเปียบ หวังคุ้มกลาง	
๘	นายมาลัย รอกกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล	มาลัย รอกกลาง	
๙	นายสัมฤทธิ์ เถาว์กลาง	สมาชิกสภาเทศบาล	สัมฤทธิ์ เถาว์กลาง	
๑๐	นายวีระชัย โประยโคกสูง	สมาชิกสภาเทศบาล	วีระชัย โประยโคกสูง	
๑๑	นางแสงเดือน ทุยกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล	แสงเดือน ทุยกลาง	
๑๒	นายธัญพิสิษฐ์ เทียงปา	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา	ธัญพิสิษฐ์ เทียงปา	

ผู้ไม่มาประชุม

๑.นายโสภณ จิตติวัฒน์พงษ์พันธ์ ลาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายระยอง พิมพ์ปัฐ	นายกเทศมนตรี	ระยอง พิมพ์ปัฐ	
๒	นายวิโรจน์ วงศ์วารวรรณ	รองนายกเทศมนตรี	วิโรจน์ วงศ์วารวรรณ	
๓	นายประคอง เงื่อนกลาง	รองนายกเทศมนตรี	ประคอง เงื่อนกลาง	
๔	นายมงคล มหานาม	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	มงคล มหานาม	
๕	นายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์	
๖	นายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์	หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบำรุง	มนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์	
๗	นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปัฐ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	พิมพ์พร พิมพ์ปัฐ	
๘	นายนิรุช งามสอน	รองปลัดเทศบาล	นิรุช งามสอน	
๙	นางสาวนาริตา ธรรมพันธ์	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	นาริตา ธรรมพันธ์	
๑๐	นายจตุพล นันท์ธนกุล	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	จตุพล นันท์ธนกุล	
๑๑	พันจ่าเอกวิจิตร เสสนาเวช	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	วิจิตร เสสนาเวช	
๑๒	นางสุรรัตน์ ศรีนิลรัตน์	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุรรัตน์ ศรีนิลรัตน์	
๑๓	นายปรากฏ ฤงพุกษา	นิติกร	ปรากฏ ฤงพุกษา	

๑๔นายอาทิตย์..

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๔	นายอาทิตย์ มีศิลป์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	อาทิตย์ มีศิลป์	
๑๕	นางสุธิษา เทอร์เนอร์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน	สุธิษา เทอร์เนอร์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลขานุการสภา -เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายธัญพิสิษฐ์ เทียงปา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๕) ปรากฏว่าครบองค์ประชุมจึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุมแล้วเชิญประธานสภาเทศบาลจตุรบุ เทียนบุชาพระรัตนตรัย นำสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนดำเนินการประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

ประธานสภา -ขอต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อที่ประชุมพร้อมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภา -ในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล นายโสภณ จิตติวัฒน์พงษ์พันธ์ ขอลาประชุมเนื่องจากต้องไปพบแพทย์ตามนัด จึงไม่สามารถเข้าประชุมได้ ซึ่งได้ยื่นใบลาต่อประธานสภาเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี -ในวันนี้ทางผู้บริหารเทศบาลมีเรื่องจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบดังนี้

๑. รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟานมีเด็กป่วยเป็นไข้เลือดออกจำนวน ๙ ราย เป็นอันดับที่ ๔ ของอำเภอขามสะแกแสง ทางเทศบาลได้ประสานความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน กับท่านผอ.สมหมาย หาญอนุสรณ์ ในการหาวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกทุกวิถีทางทั้งการรณรงค์ว่ากะโหลกกะลาที่มีน้ำขังซึ่งเป็นบ่อเกิดของการเพาะพันธุ์ยุง การฉีดพ่นหมอกควัน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถยับยั้งได้ จึงได้ประสานไปยังกรมควบคุมโรคติดต่อภาค ๕ นครราชสีมาให้มาฉีดพ่นน้ำยาซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าของที่เราได้ดำเนินการไป ซึ่งจะมาดำเนินการในวันนี้เริ่มจากหน้าบ้าน ผอ.สมหมาย หาญอนุสรณ์ มาเทศบาลและไปตามถนน ซอยต่างของเทศบาล และเข้าไปที่โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน ซึ่งทางเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับทราบแล้ว โดยทางเทศบาลได้สนับสนุนน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้

๒.การจัดกิจกรรม...

๒. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวพาน เมื่อเดือนที่ผ่านมาทางเทศบาลได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยการจัดกิจกรรมพาผู้สูงอายุเดินทางไปไหว้พระในเขตจังหวัดนครราชสีมา คือวัดบ้านไร่ (วัดหลวงพ่อกุณ) วัดหลวงพ่อด และวัดศาลาลอย ได้สอบถามความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ปรากฏว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจเป็นที่สุด เนื่องจากการนั่งรถไม่นาน และการเดินทางไปด้วยความสะดวก ในปีต่อไปก็อยากให้ทางเทศบาลจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก ซึ่งการจัดกิจกรรมเช่นนี้ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะยังไม่ได้ไปหมดทุกคนแต่ในปีหน้าทางเทศบาลอาจจะจัดกิจกรรมเช่นนี้ให้กับผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปในปีงบประมาณนี้

๓. การเดินทางไปรับราชการในตำแหน่งป้องกันจังหวัดนครนายก ของท่าน ปลัดอำเภออาวุโส นายอนูวรรตน์ จันทรสุขเกษม จะมีการเดินทางไปส่งท่านในวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้ ซึ่งทางท่าน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนจะเดินทางไปส่งท่าน ทางหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอขามสะแกแสงจัดรถตู้จำนวน ๑ คัน ทางท่านผู้ใหญ่บ้านจัดรถบัสจำนวน ๑ คัน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อศุกร์ที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานสภา -ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หากมีการแก้ไขขอให้ยกมือ...

นายวิโรจน์ วงศ์วรารธรรม -ขอแก้ไขหน้าที ๕ บรรทัดที่ ๔ คำพูดที่ว่า “ขอเพิ่มคำในหน้าที่ ๑๓ บรรทัดที่ ๑๔ จาก “จำนวน ๑๐” เป็น “จำนวน ๑๐ โตะ” เป็นคำพูดของนายวิโรจน์ วงศ์วรารธรรม ไม่ใช่คำพูดของนายโสภณ จิตติวัฒน์พงษ์พันธ์

นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปฐุ -ขอแก้ไข หน้าที ๑๒ แผนงานสาธารณสุข จาก “งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสุข” เป็น “งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข”

นางแสงเดือน ทุกกลาง -ขอแก้ไขหน้าที ๑๗ บรรทัดที่ ๑๔ คำว่า “มนที่ประชุม” เป็น “ในที่ประชุม”

ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่... หากไม่มีจึงจะขอมติที่ประชุม ซึ่งจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมอยู่ครบองค์ประชุม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ยกมือ

ที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ให้ยกมือ

-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

-ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง (นายโสภณ จิตติวัฒน์พงษ์พันธ์ ลาประชุม)

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวพาน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม

๓.๑ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (วาระที่สอง ชั้นแปรญัตติ)

ประธานเทศบาล - ก่อนที่จะมีการประชุมในวาระต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๐ ขอให้หยุดพักการประชุมชั่วคราวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประทานอาหารว่างและทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย แล้วกลับเข้าห้องประชุมโดยพร้อมกันในเวลา ๑๐.๔๕ น.

- เวลา ๑๐.๔๕ น. เลขานุการสภาได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม และทำการนับจำนวนสมาชิกสภาปรากฏครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ประธานสภา - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมครบทั้ง ๑๑ ท่านถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ค้างอยู่ในระเบียบวาระที่ ๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระที่สอง (ชั้นแปรญัตติ)

- ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ยื่นคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

วันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคำแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบด้วย นายดำรงศักดิ์ กัณนิดา เป็นประธานกรรมการ นายวีระชัย โปรงโคกสูง เป็นกรรมการ และนางแสงเดือน ทุกกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ

นายธัญพิสิษฐ์ เทียงปา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องส่งร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า

ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

-ทางคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ส่งสรุปรายงานผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมรายงานการประชุม สรุไปได้ดังนี้

-ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. นั้น

-เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ปฏิบัติหน้าที่รับคำขอยื่นแปรรูปที่ดินและประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่มีผู้บริหารหรือ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิมแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

-ทั้งนี้ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้จัดส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข (คงร่างเดิม) พร้อมสำเนารายงาน การประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คืนต่อประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อนำเสนอพิจารณาในวาระ ๒ และ ๓ ต่อไป และประธานสภาได้จัดส่งให้กับสมาชิก สภาเทศบาลไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ เฉพาะที่มีการแปรรูปที่ดินหรือที่คณะกรรมการแปรรูปที่ดินแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไข ในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะมีมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่ มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณา เฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น

ในเมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นขอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติก็มีมติให้คงร่างเดิมไม่มีการแก้ไข ฉะนั้น ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระสอง จึงถือว่าผ่านโดยไม่มีการลงมติตามระเบียบข้อ ๕๑ วรรคแรก

ที่ประชุม

-รับทราบ

๔.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (วาระที่สาม ขึ้นให้ความเห็นชอบ)

ประธานสภา

-ขอเชิญเลขานุการสภาได้อ่านระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ

นายธัญพิสิษฐ์

เที่ยงปา -ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้จัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภามอบให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านไปแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ดูระเบียบเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นไปพร้อมกัน

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภา

-ในวาระที่สามเป็นการลงมติของสภาเทศบาลตำบลหนองหัวพานว่าจะเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ นับจำนวนสมาชิกในที่ประชุมแล้วปรากฏมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอให้ยกมือ

ที่ประชุม

-เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ประธานสภาเทศบาล

-สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ ให้ยกมือ

-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

-ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง (นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ ลาประชุม)

มติที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ ลาประชุม

เลขานุการสภา

-ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลตำบลให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอเพื่อส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนครให้ประธานสภาส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว

ฯลฯ

ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบอำนาจให้นายอำเภอขามสะแกแสง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตำบล

หลังจากนี้ทางเทศบาลจะได้ดำเนินการจัดส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้กับทางนายอำเภอขามสะแกแสง เพื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่กำหนด

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนเทศบาล ๓ ปริมาณงาน ความยาว ๕๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ความกว้างจากขอบถนนเทศบาล ๓ ถึงขอบรางระบายน้ำเทศบาล ๓ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๓.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๒๖/๒๕๕๘ (ชุมชนดอนทะยิง) งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดจากงบประมาณที่เหลือจ่ายหรือที่คาดว่าจะไม่มีการเบิกจ่าย ดังนี้

๑. เงินสมทบประกันสังคม เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการปกป้องสถาบันฯ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๕. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุข) เป็นเงิน

๑๐๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๗. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๘. โครงการหมู่บ้านสานฝันเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๙. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภา...

ประธานสภา

-ทางผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๓ ปริมาณงาน ความยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้างจากขอบถนนเทศบาล ๓ ถึงขอบรางระบายน้ำเทศบาล ๓ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๓.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๒๖/๒๕๕๘ (ชุมชนดอนทะยิง) งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดจาก งบประมาณที่เหลือจ่ายและที่คาดว่าจะไม่มีการเบิกจ่าย ขอให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจง เหตุผลการขอโอนครั้งนี้ต่อที่ประชุมสภา

นายกเทศมนตรี

-การโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

การขอโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จึงต้อง นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ สำหรับความจำเป็นในการขอ โอนงบประมาณในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาถึงความจำเป็น ความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเป็นหลัก ถนนเทศบาล ๓ เป็นถนนสายหลักที่มีประชาชนผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางหลัก ซึ่งจะไปสู่โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน และพี่น้องประชาชนชาวบ้านดอนทะยิง ใช้ถนนเทศบาล ๓ เป็นถนนสายหลักในการสัญจร ไปมา ท่านจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำทางด้าน ทิศตะวันตกของถนน และจะมีพื้นที่ว่างระหว่างถนนถึงขอบรางน้ำ ซึ่งทางเทศบาลพิจารณา แล้วว่าหากทำการก่อสร้างถนนเพิ่มโดยการก่อสร้างผิวจราจรระหว่างริมขอบถนนถึงริมขอบ รางระบายน้ำจะทำให้ถนนกว้างขึ้น ทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งความกว้างของผิวจราจรที่จะดำเนินการนั้นในแต่ละช่วงจะไม่เท่ากัน จะเป็นไปตามแบบที่ทางช่างได้ดำเนินการ ทางผู้บริหารเล็งเห็นว่าหากดำเนินการก่อสร้าง ตามโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยจะเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งงบประมาณ ที่จะนำมาดำเนินการเป็นงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และเงินงบประมาณที่คาดว่าจะไม่มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๙๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธานสภา

-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นายดำรงศักดิ์

กัณนิดา -เห็นด้วยกับท่านนายกเทศมนตรีในการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนเทศบาล ๓ ซึ่งเส้นทางนี้มีประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรไป มาเป็นจำนวนมาก และการก่อสร้างนี้เห็นว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ ขอขอบคุณที่ทางผู้บริหารได้บริหารเงินงบประมาณของเทศบาลอย่างโปร่งใสและเกิด ประโยชน์สูงสุด

ประธานสภา...

- ประธานสภา** -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่... หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม
- เลขานุการสภา** -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ เลขานุการสภาได้นับจำนวนสมาชิกในที่ประชุมแล้วปรากฏมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ท่าน ครบองค์ประชุม
- ประธานสภา** -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อองบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนเทศบาล ๓ ปริมาณงาน ความยาว ๕๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ความกว้างจากขอบถนนเทศบาล ๓ ถึงขอบรางระบายน้ำเทศบาล ๓ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๓.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๒๖/๒๕๕๘ (ชุมชนดอนทะยิง) งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท ขอให้ยกมือ
- ที่ประชุม** -เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ประธานสภาเทศบาล** -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ ให้ยกมือ
-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
-ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง (นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ ลาประชุม)
- มติที่ประชุม** -มีมติเห็นชอบให้อองบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนเทศบาล ๓ ปริมาณงาน ความยาว ๕๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ความกว้างจากขอบถนนเทศบาล ๓ ถึงขอบรางระบายน้ำเทศบาล ๓ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๓.๒๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๒๖/๒๕๕๘ (ชุมชนดอนทะยิง) งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ ลาประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๖** เรื่องอื่น ๆ
- ประธานสภา** -ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่
- นายแดง ศรีนอก** -เสนอขอให้ทางเทศบาลเพิ่มถังขยะให้กับประชาชนในเขตเทศบาลชุมชนดอนทะยิง เนื่องจากจำนวนถังขยะไม่เพียงพอ ประชาชนมีความต้องการถังขยะตั้งที่หน้าบ้านของตนเอง
-ขอให้ทางเทศบาลได้แก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อถนนขอยแสนสุข เนื่องจากเกรงว่าประชาชนผู้ใช้ถนนจะเกิดอุบัติเหตุ ขอให้นำกรวยไปตั้งไว้เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ถนนได้ทราบว่าถนนชำรุด หรือจะทำป้ายปักเตือนไว้ก็ได้
- นายกเทศมนตรี** -มอบกองช่างไปดำเนินการ อันที่จริงช่วงนี้ทางกองช่างได้ออกสำรวจถนนทุกซอยในเขตเทศบาลว่าตรงไหนมีการชำรุดที่ต้องทำการซ่อมแซมบ้าง และทางช่างได้รายงานต่อนายกเทศมนตรีมาแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับทางเทศบาลซึ่งในบางจุดทางเทศบาลอาจจะไม่ทราบปัญหา ท่านสมาชิกเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและทราบพื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นอย่างดีได้สะท้อนปัญหาให้กับทางผู้บริหารเทศบาลได้ทราบ ต้องขอบคุณมาก

-เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญ เพื่อสมทบสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ ๕ นครราชสีมา สภากาชาดไทย เนื่องจากทางเทศบาลได้รับหนังสือขอเชิญร่วมทำบุญ จากอำเภอขามสะแกแสง โดยแจ้งว่าจังหวัดนครราชสีมาได้จัดสร้าง “พระชัยเมือง นครราชสีมา” เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีไว้สักการบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ ๕ นครราชสีมา สภากาชาดไทยและเพื่อการสาธารณประโยชน์ของจังหวัด จังหวัด นครราชสีมาได้กำหนดบัญชีจัดสรรเพื่อขอความร่วมมือองค์กรทุกภาคส่วน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการช่วยทำบุญตามวัตถุประสงค์ โดยทางจังหวัด นครราชสีมา กำหนดจัดประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระชัยเมืองนครราชสีมาในวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธีศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. โดยทางอำเภอขามสะแกแสงได้จัดสรรให้กับทางเทศบาลตำบลหนองหัวพานตาม บัญชีจัดสรร ดังนี้

๑. นายกเทศมนตรี ชนิดชุดเนื้อเงิน จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
๒. ปลัดเทศบาล ชนิดชุดเนื้อเงิน จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง ชนิดชุดเนื้อนวโลหะ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง ชนิดชุดเนื้อนวโลหะ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
๕. เทศบาลตำบลหนองหัวพาน ชนิดเนื้อสำริด จำนวน ๓๐ องค์กร ๑ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
๖. เทศบาลตำบลหนองหัวพาน ชนิดเนื้อทองทิพย์ จำนวน ๓๐ องค์กร ๑ ละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท

-ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์จองและจ่ายเงินได้ที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เพื่อ จะได้นำใบสั่งจองและชำระเงินให้กับที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสงภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

-ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวพานได้สั่งจอง เหรียญชนิดเนื้อสำริด คนละ ๑ องค์กร

ประธานสภา -ขอจองเพิ่มเหรียญชนิดเนื้อสำริด อีกจำนวน ๔ องค์กร

นายวิโรจน์ วงศ์วรารธรรม -จองเหรียญชนิดเนื้อสำริด จำนวน ๕ องค์กร

นายประคอง เงื่อนกลาง -จองเหรียญชนิดเนื้อสำริด จำนวน ๒ องค์กร

นายมงคล มหานาม -จองเหรียญชนิดเนื้อสำริด จำนวน ๕ องค์กร

นายกเทศมนตรี -ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่าน และผู้บริหารเทศบาลทุกท่านที่ให้ความ ร่วมมือในการจองเหรียญครั้งนี้ ในส่วนที่เหลือทางเทศบาลได้ขอความร่วมมือจาก พนักงานเทศบาลในการจองเหรียญต่อไป ซึ่งทางผู้บริหารได้ประชุมพนักงานเป็น ประจำทุกเดือน ปกติจะประชุมในวันหลังจากที่มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำอำเภอมาแล้ว แต่ในเดือนนี้จะประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองหัวพานในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอขามสะแกแสง ซึ่งจะมาประชุมที่ห้อง ประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวพานในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘

ที่ประชุม -รับทราบ
 ประธานสภา -ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่...หากไม่มี
 ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในครั้งนี้ ขอปิดการประชุม
 เลิกประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น.

(ลงชื่อ) ฉัญพิสิษฐ์ เทียงปา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นายฉัญพิสิษฐ์ เทียงปา)
 ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกต้องแล้ว โสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ (นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์) กรรมการตรวจรายงานการประชุม	ตรวจถูกต้องแล้ว มาลัย รอกกลาง (นายมาลัย รอกกลาง) กรรมการตรวจรายงานการประชุม	ตรวจถูกต้องแล้ว แดง ศรีนอก (นายแดง ศรีนอก) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
--	--	--

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้ สภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้รับรองแล้วในการประชุม
 สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ...๔... ครั้งที่ ...๑... เมื่อวันที่ ...๑๖...พฤศจิกายน...๒๕๕๘...

(ลงชื่อ) ชานน อ่อนทองกลาง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นายชานน อ่อนทองกลาง)
 ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน